



Title :	 นสพ.เจ้าหน้าบ้านที่สดของประเทศไทย ไทยรัฐ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	

สิงหาคม 30 เมษายน 2541 หน้า 17

นิตยสาร
สารานุกรม
'๕.12'

16 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา องค์การสำคัญของประเทศแห่งหนึ่งคือศาลรัฐธรรมนูญได้ก่อตั้งมารครบ 16 ปี

ทั้งนี้ นับเนื่องจากการที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดแรกขึ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2541

ดร.ปัญญา อุดชาชน ที่ปรึกษาสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้บอกเล่าเรื่องราวของศาลรัฐธรรมนูญว่าเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการโดยการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจศาลซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลรัฐธรรมนูญ (The Constitutional Court) จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยมีแนวคิดจากศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งถือได้ว่าออสเตรียเป็นประเทศที่จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญครั้งแรกของโลกตามแนวคิดของนักนิติปรัชญา Hans Kelsen

16 ปีที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญได้สร้างคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองและประชาชนหลายประการ โดยมีแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือที่กำหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย การสร้างองค์กรและบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง มีจริยธรรมและคุณธรรม มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการส่งเสริมเครือข่ายด้านการพัฒนาประชาธิปไตย การสร้างบรรทัดฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและทันสมัย

พันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญนั้น นอกจากกิจการภายในประเทศแล้วยังมีเรื่องราวความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วย โดยได้สร้างความร่วมมือกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการและสร้างบรรทัดฐานคดีรัฐธรรมนูญเข้าสู่มาตรฐานสากล เช่น ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐตุรกี ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐชิลี ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐบราซิล และศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอิตาลี เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักมาตรฐานสากลที่ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน

ส่วนกิจการภายในประเทศนั้น นอกจากการพิจารณาคดีแล้ว ยังได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในทุกภูมิภาค เช่น การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การสร้างยุวชนศาลรัฐธรรมนูญในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การมอบทุนการศึกษาและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนทุกแขนง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 16 ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่เคยมียุคใดสมัยใดที่องค์กรนี้จะถูกหยาบคายจากขั้วจากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ทำยุคนี่

ขอยกย่องคนทั้งองค์กรนี้ที่อดทนอดกลั้นต่อความก้าวร้าวสามท้าวที่เกิดขึ้นโดยไม่ตอบโต้.

"๕.12"